

# Thơ



## XUÂN VẤN DIÊM KIỀU

*Xuân đến gieo vui khắp mọi nhà  
Nhạc thiều trời dậy khúc hoan ca  
Bên thềm xúng xính đào đơm nụ  
Trước ngõ ung dung cúc trở hoa  
Rượu ngọt mềm môi vừa ý trẻ  
Trà thơm ấm giọng được lòng già  
Chúa Xuân nay phỏng bao nhiêu tuổi?  
Xem vẫn diêm kiều vẫn thướt tha.*

THU NGA

tài, vật chất, chúng là những thứ tuy là phụ nhưng quan trọng. Quan trọng thật đấy, nhưng không nên thổi phồng thành tham lam để bị ám ảnh, nô lệ mà sinh ra mù quáng khổ đau khi bị mất mát hay không được toại nguyện.

Vậy chứ trong những giai đoạn của cuộc đời, giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn gai đoạn nào? Chúng quan trọng như nhau vì chúng chính là cuộc đời. Trên phương diện thực tế, cuộc đời được phân chia làm hai giai đoạn: giai đoạn hoạt động và giai đoạn nghỉ ngơi. Chúng ta phải làm sao cho hai giai đoạn ấy được phối hợp quân bình để đạt được cứu cánh hạnh phúc dù ở bất cứ giai đoạn nào. Không một giai đoạn nào được hy sinh cho giai đoạn nào.

Như ai cũng đã biết, tuổi hưu trí luật định ở Mỹ là 68. Tuổi thọ trung bình là 75. Vậy khoảng thời gian 9, 10 năm được dành cho giai đoạn nghỉ ngơi. Trong thời gian này, 3/4 ở tình trạng tốt, phần còn lại "getting too old". Ngoại trừ những người vụng tính hay vì những lý do cưỡng bách, không ai đại gì về hưu trẻ. Muốn được thế, phải biết hoạch định. Tôi muốn nói đến kế hoạch hưu trí (retirement planning). Mục tiêu của chúng ta là đạt đến một mức lợi tức hưu trí vào khoảng 75%-85% của số lương cao nhất lúc còn làm việc. Một khi đã đạt ra mục tiêu, vấn đề còn lại là quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy một cách thông dong phù hợp với hoàn cảnh cá nhân mà thôi. Kể ra thì cũng giản dị thôi. Vậy xin hãy bình thần, lạc quan, và điều độ ( cả âm thực và làm tình).

✘ **Tình bạn khó giữ được lâu dài nếu không tha thứ nhau những lỗi nhỏ nhặt.** (La Bruyère)

✘ **Thời gian gia tăng tình bạn và làm suy giảm tình yêu.** (La Bruyère)

✘ **Sung sướng thay cho ai tìm được một người bạn đúng với nghĩa của nó.** (Menandre)

✘ **Tình bạn bè: một tâm hồn trong hai thể xác, một thể xác trong hai tâm hồn.**

✘ **Một người sống một người chết mới biết tình nhau, một kẻ nghèo một kẻ giàu thì mới rõ thái độ nhau, một người hèn một người sang mới rõ tình nghĩa.** (Hán Thư)

✘ **Có ba điều không giấu được ai: Nghèo Ho và Yêu.** (Phương Ngôn Đức)